

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Outstanding: “Bolstered by a team of more than 45 fee earners in its IP group, Vision & Associates advises domestic and foreign clients on all sectors of IP including copyright, designs, patents and trade marks. Headed by Pham Nghiem Xuan Bac [*Market-leading Lawyer*], the practice regularly cooperates with reputable IP firms in Cambodia, China, Europe, Singapore and Thailand. [...]”

Asialaw Profiles 2016/2017

Tier 1: “Nguyen Nguyet Dzung and Do Quang Hung are key names in the large team at Vision & Associates, which also includes well-respected managing partner Pham Nghiem Xuan Bac. [...]”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hoạt động trong mọi lĩnh vực liên quan quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và tên miền tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc nghiên cứu và tư vấn về luật sở hữu trí tuệ, nộp và xử lý các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả và tên miền; tra cứu khả năng đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng và gia hạn quyền sở hữu trí tuệ; tiến hành các thủ tục phôi đối và hủy bỏ hiệu lực văn bằng sở hữu trí tuệ; thương lượng và soạn thảo hợp đồng licencing, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại và phân phối; thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả. Bên cạnh đó, khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng còn được hỗ trợ và nâng cao với dịch vụ quản lý và “theo dõi” đối tượng/quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm và giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, cũng do văn phòng chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi không những cung cấp dịch vụ Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam mà còn ở Lào và Campuchia, nơi chúng tôi có các văn phòng liên kết. Với sự dày dặn kinh nghiệm của đội ngũ luật sư

nhãn hiệu và sáng chế trong các lĩnh vực pháp lý cũng như kỹ thuật, và một hệ thống quản lý được tự động hóa, Vision & Associates có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng vượt trội với mức phí cạnh tranh. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hiện có 20 luật sư, được sự hỗ trợ của đội ngũ cộng tác viên và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chia thành ba nhóm chính là Sáng chế và Kỹ thuật, Nhãn hiệu và Quyên tác giả; và Thực thi quyên.

Vision & Associates và các luật sư hiện là thành viên chính thức của các tổ chức nghề nghiệp trong nước như Hiệp hội SHTT Việt Nam (VIPA) và nhiều tổ chức nghề nghiệp quốc tế như [Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hoá Quốc tế \(INTA\)](#), [Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á \(APAA\)](#), [Hiệp hội Bảo hộ Quyên SHCN Quốc tế \(AIPPI\)](#), [Hiệp hội SHTT ASEAN \(ASEAN-IPA\)](#), v.v.

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Vision & Associates luôn được các tạp chí chuyên ngành quốc tế đánh giá rất cao ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực SHTT tại Việt Nam. Ví dụ, để có thêm chi tiết, quý khách có thể tham khảo tại: <http://www.worldtrademarkreview.com/wtr1000/rankings/Detail.aspx?j=Vietnam>